

Khung nhà thép tiền chế giá rẻ bền đẹp nhất hiện nay

Với việc thiết kế nhà bằng thép tiền chế đem lại rất nhiều các ưu điểm, khắc phục được hầu như toàn bộ các nhược điểm của cùng với các điều kiện mà khung nhà bằng bê tông cốt thép không hề có, dưới đây là 1 số ưu điểm đặc biệt của khung [nhà thép tiền chế](#).



Những ưu điểm của khung nhà thép tiền chế.

Khung thép tiền chế có khả năng đặc biệt, Vượt nhịp lớn, có thể vượt được, nhịp tối đa là 90m, Đối với khung nhà bằng bê tông cốt thép không thể làm được, nếu có thể làm được thì cũng cực kỳ khó khăn và tốn kém.

Tối ưu hóa khả năng chịu lực lớn của cấu kiện, vì khung thép tiền chế được tính toán rất kỹ càng, theo tiêu chuẩn của nước ngoài, những bộ phận ít phải chịu lực sẽ được tính toán giảm thép tối đa, giúp giảm tải trọng và giảm được giá khung nhà thép tiền chế.

Thời gian thi công các công trình mô hình lớn sử dụng bằng thép tiền chế cực nhanh, có thể nhanh gấp đôi hoặc thậm chí là gấp 3 lần, vì các cấu kiện đã được tính toán và thiết kế sẵn chỉ việc vận chuyển ra công

trường thi công lắp đặt.

Tuy giá khung thép tiền chế có hơi đắt nhưng bù lại, thép tiền chế có thể tiết kiệm được chi phí do thời gian thi công nhanh, giảm các vật liệu phụ, giảm được kinh phí công xây dựng, và quản lý của dự án, cùng với độ bền cao, dẫn đến việc giảm được mức kinh phí khá lớn cho dự án.

Với khả năng chịu lực tốt, bền vững, với thời gian thi công nhanh, với khả năng tiết kiệm chi phí tối đa nhất, như vậy nhà khung nhà bằng thép tiền chế là sự lựa chọn số 1 cho các công trình hiện nay.

Huy Hoàng Steel với đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực [xây dựng nhà thép tiền chế](#), và có đầy đủ các trang thiết bị tân tiến nhất hiện nay, sẽ mang đến cho bạn những công trình bền vững và giá thành cam kết rẻ nhất trên thị trường.

Bài viết liên quan

[Thi công xây nhà thép tiền chế 40m2 với 263 triệu vừa đẹp vừa nhanh](#)

[Kinh nghiệm xây nhà thép tiền chế](#)

[Nhà thép tiền chế – Sự lựa chọn của công trình Việt](#)

[Nhà thép tiền chế TPHCM](#)

[Tại sao nhà thép tiền chế cấp 4 chiếm lĩnh thị trường hiện nay](#)

[Xây dựng nhà tiền chế cấp 4 vừa đẹp, vừa tiết kiệm](#)